

กระทู้ถามที่ ๑๒๗ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒

เรื่อง ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากราษฎรจำนวนมาก ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองม่วง และตำบลข้างเคียงว่า ขอให้รวม ตำบลหนองม่วง ตำบลบ่อทอง ตำบลคงคินแดง ตำบลขอนสารเดช และตำบลยางโทน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองม่วง เนื่องจากตำบลดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากอำเภอโคกสำโรงมาก บางหมู่บ้านไกลถึง ๑๐ กิโลเมตร โจรผู้ร้ายชุกชุม และเป็นรอยตะเข็บติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี และเพชรบูรณ์ ถนนหนทางไม่ดีโจรผู้ร้ายระหว่างจังหวัด เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์จะหลบซ่อนอยู่บริเวณ อำเภอโคกสำโรงเป็นอำเภอที่ใหญ่มาก มีเนื้อที่กว้างประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ใหญ่กว่าจังหวัดสระบุรี ๓ เท่า หรือจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ ๖ เท่า พื้นที่กว้างใหญ่ระยะทางไกลและประชากรมากเกินกว่าที่นายอำเภอจะดูแลได้ทั่วถึงและเข้ากับหลักเกณฑ์และหลักการที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ขอตั้งกิ่งอำเภอได้ รัฐบาลควรจะช่วยเหลือ

ตั้งกองอำเภอหนองม่วงให้โดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนช่วยราษฎร จึงขอ
เรียนตามว่า

๑. ท่านจะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอโคกสำโรง
ดำเนินการตั้งกองอำเภอหนองม่วงให้โดยเร็วต่อไป จะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะ
เหตุใด ถ้าได้จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. ราษฎรได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดินให้ตั้งทำการตั้งอำเภอ ๕๐ ไร่
เป็นสถานที่ราชการชั่วคราว และบ้านพัก และวัสดุครุภัณฑ์ ในการใช้ประจำ
กองอำเภอหนองม่วงไว้ครบถ้วนทุกประการ และมีอาคารชั่วคราวที่จะให้ทำการเป็น
อาคารที่ว่าการชั่วคราว จนกว่าจะได้งบประมาณซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต มั่นคง
ถาวรมาก การตั้งกองอำเภอหนองม่วงในระยะแรกรัฐบาลจะไม่ต้องใช้งบประมาณ
ในเรื่อง อาคาร ที่ดิน วัสดุครุภัณฑ์เลยก็ได้ เพียงแต่มีเจ้าหน้าที่ทำงานก็จะเปิด
บริการประชาชนได้ จึงขอให้ตั้งกองอำเภอหนองม่วง เป็นกรณีพิเศษนอก
งบประมาณประจำปี ๒๕๓๓ นี้ จะได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๒๗ วิ.

ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ข้าพเจ้า พลตำรวจเอก ประมวล อติเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มเกียรติ ดังนี้

ข้อ ๑ ที่ถามว่า จะส่งการให้ยู่ว่าการจังหวัดลพบุรีและนายอำเภอโคกสำโรง ดำเนินการตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วงให้โดยเร็วต่อไปจะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ถ้าได้จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอเรียนว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เสนอขอตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และขณะนั้นกระทรวงมหาดไทยได้เสนอของบประมาณตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในงบประมาณ ๒๕๓๓ แล้ว

ข้อ ๒ ที่ถามว่า ราษฎรได้พร้อมใจกันบริจาคที่ดินให้ตั้งทำการกิ่งอำเภอ ๕๐ ไร่ เป็นสถานที่ราชการชั่วคราวและบ้านพัก และวัสดุครุภัณฑ์ ในการใช้ประจำกิ่งอำเภอหนองม่วงไว้ครบถ้วนทุกประการ และมีอาคารชั่วคราวที่จะให้ทำการเป็นอาคารที่ว่าการชั่วคราว จนกว่าจะได้งบประมาณซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตมั่นคงถาวรมาก การตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วงในระยะแรกรัฐบาลจะไม่ต้องใช้งบประมาณในเรื่องอาคาร ที่ดิน วัสดุ ครุภัณฑ์เลยก็ได้ เพียงแต่มีเจ้าหน้าที่ทำงานก็จะเปิดบริการประชาชนได้ จึงขอให้ตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วง เป็นกรณีพิเศษนอกงบประมาณประจำปี ๒๕๓๓ นี้จะได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอียด

ขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ว่ามีผู้บริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างกิ่งอำเภอหนองม่วง จำนวน ๘๔ ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านบ่อยางและหนองม่วง ระยะห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ประกอบกับมีสถานที่ชั่วคราว ซึ่งสามารถเปิดทำการได้ระหว่างก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอของบประมาณตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในบับงบประมาณ ๒๕๓๓ แล้ว หากได้รับงบประมาณก็จะสามารถจัดตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วงได้ในบับงบประมาณ ๒๕๓๓ จึงไม่มีความจำเป็นต้องตั้งเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด